



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
8 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 7 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,419 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 32 ราย สะสม 179,886 ราย เสียชีวิต 33 ราย สะสม 1,269 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,999 ราย ยังรักษาอยู่ 49,101 ราย อากาศรุนแรง 1,233 ราย ในจำนวนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจ 355 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 2,123 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ ไทยฉีดแล้วมากกว่า 4.21 ล้านโดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 174,360,909 ราย เสียชีวิต 3,751,667 ราย รักษาหาย 157,608,029 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 114,460 ราย ต่ำที่สุดในรอบ 2 เดือน อิสราเอล 15 มิ.ย.นี้ ยกเลิกสวมหน้ากากอนามัยภายในอาคาร นอร์เวย์ ปรับลดระยะห่างวัคซีนเข็มหนึ่งกับเข็มสองเหลือ 9 สัปดาห์ หวังเร่งฉีดวัคซีนประชาชนครบโดสเร็วขึ้น ได้หวั่นขยายเวลาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย.

ประเด็นสำคัญ

1. ติเคย์ฉีดวัคซีน 7 มิ.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, คมชัดลึก, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, workpointtoday, thebangkokinsight, TNN, isaranews, pptvhd36, thaipbs, kapook, amarintv, changmainews, sanook, สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง)

-นายกฯ พร้อมด้วย รมว.สร. รมว.คค. รมว.คช. ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการจัดการบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เป็นการเริ่มต้นการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมทั้งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังศูนย์บริการวัคซีนในภูมิภาค 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา และภูเก็ต และเป็นสักขีพยานในโอกาสก.คมนาควมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนภารกิจวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติให้กับสธ. โดยวันนี้ฉีดให้ผู้ป่วย การเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ครูในกทม. ประชาชนที่จองคิวในระบบต่างๆ รวม 1 หมื่นคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, innnews, tnthailand, thebangkokinsight, newtv, สวท., สำนักข่าวไทย, ช่อง 9)

-รมว.สร. เผย การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 วันแรก (7 มิ.ย.) เป็นไปด้วยดี มั่นใจทุกพื้นที่มีวัคซีนเพียงพอ ไม่มีกรวยกเลิกการจองฉีดวัคซีน หากจังหวัดไหนยกเลิกให้ชี้แจงประชาชน และภายในสัปดาห์นี้จะเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคลากรครูเพื่อให้ทันการเปิดภาคเรียนวันที่ 14 มิ.ย. ส่วนที่สหรัฐฯ เสนอช่วยเหลือวัคซีนไฟเซอร์ให้ประเทศไทยนั้น ยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งความคืบหน้าการเจรจาจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติม ในส่วนของไฟเซอร์ 20 ล้านโดส และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 5 ล้านโดส รวม 25 ล้านโดส อยู่ระหว่างรอลงนามบันทึกการสั่งซื้อภายในสัปดาห์นี้

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ณ เวลา 16.00 น. มีการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 306,580 โดส ยังไม่รวม กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์, newtv, สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้เป็นการเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และลดอัตราการติดเชื้อหรือเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ภายในปี 2564 ขณะนี้มีวัคซีน 3.54 ล้านโดส (แอสตราเซนeca 2.04 ล้านโดส และซิโนแวค 1.5 ล้านโดส) และจะมีวัคซีนแอสตราเซนecaทยอยส่งมอบทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิ.ย. มี 8.4 แสนโดส และสัปดาห์ที่ 4 อีก 2.58 ล้านโดส ภาพรวมตลอดเดือนมิ.ย. 6 ล้านโดส เป็นไปตามแผนที่ศบค.กำหนด และคาดว่าในเดือนมิ.ย.จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ 10 ล้านโดส

2. การเลื่อนฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-รมว.สร. กล่าวถึงกรณีหลายรพ.เลื่อนนัดฉีดวัคซีนวันที่ 8 มิ.ย.ออกไป ว่า มีข้อมูลจากหลายช่องทางทำให้ประชาชนสับสน ให้ฟังข้อมูลจากผู้รับผิดชอบคือ รมว.สร. ปลัด สธ. อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมการแพทย์ ยืนยันว่า มีวัคซีนฉีดให้ผู้ที่ลงทะเบียนตามที่นัดไว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, ข่าวหุ้น, thebangkokinsight, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวว่า ขณะนี้ปลัด สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีรพ.บางแห่งประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ประชาชนออกไป เพราะขณะนี้ไม่มีปัญหาขาดแคลนวัคซีน ยืนยันรพ.ในสังกัดสธ. ทุกเขต ทุกจังหวัด มีความพร้อมฉีดวัคซีนตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะครบจำนวนประชากรเป้าหมาย หากรพ.ใดในสังกัดแจ้งเลื่อนฉีดวัคซีนจะถือว่ากระทำขัดกับนโยบายของรัฐบาล แต่หากเป็นรพ.เอกชนที่แจ้งเลื่อนฉีดวัคซีนจะไม่ได้อยู่ในอำนาจการดูแลของสธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-หลายรพ.แจ้งเลื่อนนัดฉีด เนื่องจากมีวัคซีนพอฉีดแค่ 2 - 5 วัน ส่วนผู้ที่นัดหลังวันที่กำหนด ทางรพ.จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

3. ดึงการให้สัมภาษณ์ของ รมว.สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล โพสต์ข้อความวิจารณ์การให้สัมภาษณ์ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ในประเด็นการฉีดวัคซีน ว่า ผู้นำที่ดีไม่ใช่ผู้นำที่ไม่เคยพลาด แต่คือผู้นำที่เมื่อทำพลาดแล้วกล้ารับอย่างตรงไปตรงมา รัฐหาวัคซีนมาได้ไม่ตามแผน ไม่เพียงพอกับความต้องการ ก็ต้องขอภัย

4.การจัดสรรวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง)

-นายสรชิต สุจิตต์ ส.ส. พรรคชาติไทยพัฒนา ระบุ จ.สุพรรณบุรีได้วัคซีนน้อยกว่าปริมาณที่ต้องการของประชากรในจังหวัด ซึ่งเข้าใจว่าต้องระดมไปฉีดในกทม.และพื้นที่เสี่ยงสูง แต่อยากให้การจัดสรรวัคซีนมีความเป็นธรรม เพราะสธ.ไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขการจัดสรรแต่ละจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-มีการแชร์ข้อมูลผ่านไลน์ของผู้บริหารระดับสูง สธ. เป็นข้อความส่งถึงนพ.สสจ.ทั่วประเทศ ว่า วันที่ 8 มิ.ย. กรมควบคุมโรคจะส่งวัคซีนซิโนแวคอีก 7.5 แสนโดส ไปยังจังหวัดต่างๆ ให้นพ.สสจ. และผอ.รพ. ตรวจสอบจำนวนที่ได้รับกับทางเภสัชกรที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนฉีดต่อไป และจะมีเพิ่มเข้ามาอีก 1 ล้านโดส ประมาณวันที่ 10 หรือ 14 มิ.ย.นี้

5.โควิดสายพันธุ์เดลต้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, sanook, สวท., บ้านเมือง, แนวหน้า, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทวีช่อง 5, 7, kapook)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ว่า กรมฯ ร่วมกับห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 เป็นระยะ เดือน เม.ย.-พ.ค. 2564 สุ่มตรวจพื้นที่ต่างๆ 3,964 ตัวอย่าง พบสายพันธุ์อังกฤษหรือแอลฟา 3,595 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนสายพันธุ์อินเดียที่พบครั้งแรกที่คลัสเตอร์หลักสี่และคาดว่าจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษ แต่วัคซีนยังมีประสิทธิภาพรองรับได้ พบกว่า 230 ราย หรือร้อยละ 6 อยู่ในกทม.มากที่สุด 206 ราย ส่วนสายพันธุ์ที่เฝ้าระวังมากคือแอฟริกาใต้ ที่มีผลต่อวัคซีนขณะนี้พบ 26 ราย ที่ จ.นราธิวาส ซึ่งต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดไม่ให้กระจายออกมาพื้นที่อื่น นอกจากนี้ ยังจับตาสายพันธุ์ท้องถิ่น B.1.1.524 ที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย พบใน จ.นราธิวาสและปัตตานี รวม 10 ราย รวมทั้งต้องเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ในประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ลูกผสม และการติดเชื้อต่างสายพันธุ์ในคนเดียวกัน

6.รอมผลตรวจโควิดก่อนผ่าตัดจนเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-รายการโหนกระแส นำเสนอกรณีอุบัติเหตุรถคอนเทนเนอร์ชนเสาไฟฟ้า จ.เพชรบุรี ทำให้เด็กวัย 11 ขวบ และ 3 ขวบ ของผู้ขับรถบาดเจ็บ โดยเด็กวัย 11 ขวบ ขาขาดในที่เกิดเหตุ นำตัวส่งรพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี รพ.ให้รอมผลตรวจโควิด 19 จนถึงเที่ยงอีกวัน สุดท้ายเสียชีวิต

นพ.เอกโชติ พิธีธรรมานนท์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.พระจอมเกล้า ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ประเด็นผู้ป่วยขาขาด เหตุได้ถึงต้องรอมผลตรวจโควิด แพทย์สามารถสวมชุด PPE รักษาไปก่อนได้หรือไม่ ว่า ช่วงนี้ จ.เพชรบุรี มีการระบาดของโควิด-19 แพทย์ได้ทำความสะอาด แผล ห้ามเลือดไว้ก่อนแล้ว แต่ต้องรอมผลตรวจโควิดเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อผู้ป่วยทั้งจังหวัด

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า กรณีฉุกเฉินจะดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก การส่งตรวจโควิด 19 สามารถทำคู่ขนานกันได้ เรื่องการสื่อสารระหว่างแพทย์และคนไข้สำคัญที่สุด แพทย์ต้องรายงานผลให้กับญาติผู้ป่วยเป็นระยะ ระหว่างรอมผลตรวจก็ต้องดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเช่นกัน

7.สงสัยกิจกรรมหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @Ryn_writes ทวิตภาพจากสถานีกลางบางซื่อ จนท.นำออกกำลังกายระหว่างรอดูอาการหลังฉีดวัคซีน ทำให้มีคนสงสัยว่าหลังฉีดให้งดออกกำลังกายไม่ใช่หรือ

8.ปัญหาจากการจองฉีดในระบบหมอพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความจากลูกเพจรายหนึ่งระบุว่า ได้จองฉีดวัคซีนให้พ่อแม่ในระบบหมอพร้อมนัดฉีดวันที่ 7 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ไปรอคิวฉีดนานมากแต่เมื่อถึงคิวตรวจสอบไม่พบรายชื่อในระบบ โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเจอปัญหาเดียวกันจำนวนมาก นอกจากนี้ บางคนยังพบปัญหานัดฉีดวัคซีนที่รพ.ในกทม. แต่ต่อมาระบบแจ้งให้ไปฉีดที่ จ.สกลนคร สอบถามพบว่าเคยมีประวัติการรักษาที่สกลนคร ก่อนจะย้ายมาอยู่กรุงเทพ บางคนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดที่รพ.ย่านปากเกร็ด แต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่าถูกย้ายให้ไปฉีดที่รพ.ใน จ.แม่ฮ่องสอน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นายอุดม อายุ 67 ปี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ รพ.อ่างทอง และได้รับโทรศัพท์นัดหมายให้มาฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิ.ย. แต่กลับไม่มีชื่อ โดยมีกลุ่มพิเศษที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งไว้ได้ฉีดวัคซีน ด้านผู้ว่าอ่างทอง ชี้แจงว่า เป็นวัคซีนที่เหลือจากฉีดครั้งก่อนและมีการจัดสรรฉีดให้กลุ่มดังกล่าว

9.ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เดลินิวส์

-ด.ต.สิทธิชัย คล้ายพันธุ์ ผบ.หมู่ ป.สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง ร้องขอความเป็นธรรม หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกแล้วเกิดอาการชาร่างกายซีกขวา ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุง และต้องลาพักงานเพราะไม่สามารถทำงานได้ โดยวันที่ 2 มิ.ย. ไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก หลังจากนั้น 2 ชั่วโมง เกิดอาการ

ประเด็นข่าว

อาเจียน ท้องเสีย ปวดแสบที่หน้าอก ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ขับรถไปที่รพ.วังจันทร์ แต่แพทย์ติดดูและผู้ป่วยอุบัติเหตุ จึงขับรถไปรพ.เขาชะเมา แพทย์ให้
 ครอบประมาณ 1 ชั่วโมง จนอาการเริ่มหนักขึ้นจึงส่งไปรพ.แกลง และส่งต่อไปรพ.ระยอง รักษาประมาณ 2 วัน ได้ขอลกลับบ้าน รพ.ระยองนัดตรวจอีกครั้ง
 วันที่ 8 มิ.ย. โดยระบุในใบนัดว่าเกิดจากภาวะปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการฉีดวัคซีน

ด้าน นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งที่ รพ.ระยอง เพื่อหา
 สาเหตุและรักษาอาการ และหากเป็นผลกระทบจากการฉีดวัคซีนจะมีมาตรการช่วยเหลือต่อไป

10.รายงานผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, จส.100, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, tnnthailand, ch7, kapook)

-กทม. พบ 6 คลัสเตอร์ที่มีผู้ป่วย 500 รายขึ้นไป คือ ชุมชนแออัดคลองเตย, สีแยกมหานาค สะพานขาว ตลาดผลไม้ เขตดุสิต, แคมป์คนก่อสร้างอิ
 ตาเลียนไทย ซอยไผ่สีงาโต เขตคลองเตย, คลองถมเซ็นเตอร์ เสือป่า วงเวียน 22 วรจักร โป้เบ้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, ตลาดบางกะปิ เดอะมอลล์บาง
 กะปิ และไซท์ก่อสร้างอาคารรัฐสภา บริษัท ซีโน-ไทย เขตดุสิต **เพชรบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 265 ราย เป็นคลัสเตอร์โรงงาน 11 ราย **ราชบุรี** สั่งปิดโรงงานผลิต
 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 7-20 มิ.ย. กักตัวอีก 300 คน พบติดเชื้อ 28 ราย **อุดรธานี** คลัสเตอร์งานสุขวัย 17 ราย มีผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย คุมได้แล้ว
พระนครศรีอยุธยา คลัสเตอร์โรงงานอยุธยา ติดเชื้อแล้ว 130 ราย แพ้สุคนในครอบครัวอีก 19 ราย กลุ่มเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ
นนทบุรี ติดเชื้อเพิ่มอีก 71 ราย ผู้ว่าฯ สั่งปิดตลาดสดสมบัติ ถึง 21 มิ.ย.นี้ **เรือนจำ** ผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 91 ราย รักษาหายเพิ่ม 842 ราย เสียชีวิต 4
 ราย มีผู้ต้องขังติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 13,008 ราย

11.โควิดทำให้หลอดเลือดอุดตัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊ก
 ว่า ในระลอกนี้ได้พบผู้ป่วยที่ระหว่างรักษาปอดอักเสบ เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงต้นขา 2 ราย รับการรักษาที่เกิดหลอดเลือดอุดตัน 1 ราย
 และหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 1 ราย พบลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ของปอดเฉียบพลันอย่างน้อย 5 ราย ผู้ที่กลัวฉีดวัคซีนของแอสตราเซเน
 กาแล้วอาจเกิดหลอดเลือดอุดตันซึ่งพบได้ในชาวตะวันตกและมีอุบัติการณ์น้อยมากๆ ขอให้คิดอีกด้านว่า ถ้าไม่ฉีดวัคซีนแล้วเกิดปอดอักเสบโควิดร่วมกับ
 หลอดเลือดปอดหรือที่อวัยวะอื่นอุดตัน อย่างใดจะน่ากลัวกว่ากัน

มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, thebangkokinsight)

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรม
 ราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. นำ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และคณะ เฝ้าฯ รับพระราชทานธงเก็บตัวอย่าง
 ชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ 16 คัน และรถต่อพ่วงชีวนิรภัย 6 คัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิ.ย. 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ newtv.

-นายกฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง ปูพรมฉีดคนทำงานใน
 ระบบประกันสังคม 45 จุดในกทม. ระบุมีสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 กว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ ฉีดไปแล้ว 4 ล้านคน ได้สั่งจองวัคซีนจอห์น
 สันแอนด์จอห์นสัน ไฟเซอร์ และอื่น ๆ อีกประมาณ 25 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, topnews

-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หลักเกณฑ์เปรียบเทียบความผิด ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย ปรับครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1,000 บาท ครั้งที่ 2 มากกว่า 1,000
 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded

-รมช.สธ. พร้อมด้วย ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา-รพ.พรินซ์
 สุวรรณภูมิ บริเวณโซนเมกา สمارท คิตส์ ชั้น 2 (ฝั่งโฮมโปร) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบวงจร และให้เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปใน
 อนาคต เบื้องต้นเริ่มฉีดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตามลำดับที่สสจ.สมุทรปราการกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า

-เพจหมอดี สาธิต ปิตุเตชะ โพสต์ข้อความ ยืนยันได้เตรียมวัคซีนให้กับผู้ที่จองผ่านหมอพร้อมทุกคน แต่ในสถานการณ์นี้ขอให้กลุ่มที่ควรได้รับวัคซีน
 ก่อนคือ ผู้มีโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุ เพราะหากรับเชื้อจะมีการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น ขณะเดียวกัน ได้จัดหาวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ให้
 เร็วที่สุด ผู้ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนไปแล้วขอให้ลำดับการฉีดวัคซีนตามความเห็นของแพทย์อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ บ. ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จก. จะนำเอกสารมายื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์สำหรับใช้
 ในประเทศไทยภายใต้ภาวะฉุกเฉิน สามารถฉีดได้ในผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามบันทึกการสั่งซื้อ หลังจากนั้นบริษัทฯ จะนำเอกสารมา
 ยื่นขอทะเบียนที่ อย. หากเอกสารเรียบร้อย สามารถอนุมัติได้ภายใน 1 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ

ประเด็นข่าว

-กรมอนามัยใช้ 4 มาตรการหลัก ยกระดับความปลอดภัยโรงงาน ได้แก่ 1) มาตรการด้านการป้องกันโรค มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากตลอดเวลา จัดจุดล้างมือพร้อมสบู่/เจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ ลดความแออัด เว้นระยะห่าง ติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน 2) มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การจัดการขยะมูลฝอย จัดระบบระบายอากาศที่เหมาะสม หอพักสะอาด ไม่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม แยกสำหรับอาหารไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน 3) มาตรการเสริม มีการซักซ้อมแผนเมื่อเกิดกรณีพบพนักงานติดเชื้อ หากมีแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ต้องเข้มเรื่องการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ โดยใช้ระบบประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” 4) มาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อ ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 3 ชม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, สวท., innnews, tnnthailand, thailandplus)

-กรมอนามัย แนะนำผู้ประกอบการค้าปลีกที่นำยานพาหนะมารับซื้อสินค้าจากตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ไปจำหน่ายในรูปแบบตลาดสดเคลื่อนที่ หรือรถเร่รถฟุ่มพวง ต้องคุมเข้มตั้งแต่จุดรับสินค้าในตลาดค้าส่ง ผู้ซื้อสินค้าควรบันทึกข้อมูลการเข้า-ออก ลงทะเบียนไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการตลาด และสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, newtv.

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ โดยมีห้องปฏิบัติการของสธ. ร่วมกับห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาฯ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามธิบดี และ ม.สงขลานครินทร์ เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลเฝ้าระวังสายพันธุ์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) และสายพันธุ์เบต้า (แอฟริกาใต้) ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีน โดยกรมฯ ตรวจเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 กลายพันธุ์ 3 วิธี คือ 1) การตรวจเฉพาะตำแหน่งกลายพันธุ์ ด้วยเทคนิค Real-time PCR 2) ค้นหาตำแหน่งการกลายพันธุ์ใหม่บนยีนสำคัญ เช่น ยีนหนามแหลม (spike) 3) ตรวจข้อมูลทั้งจีโนมของเชื้อไวรัส เป็นวิธีหลักในการเฝ้าระวังสายพันธุ์อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นที่ 9,000 ตัวอย่าง เพื่อให้มีข้อมูลพอเพียงพอต่อการควบคุมโรคและการบริหารวัคซีน โดยจะดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สวท.

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีการโฆษณาชุดตรวจหาแอนติบอดี ว่า ไม่ได้บอกว่าเป็นภูมิที่ป้องกันโควิดได้ การตรวจให้รู้ระดับภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องของประเทศที่ต้องเก็บเพื่อการศึกษา ให้รู้ว่าการฉีดวัคซีนแค่ไหนเพิ่มภูมิได้ระดับใด เพื่อนำสู่การกำหนดนโยบาย เป็นหน้าที่ขององค์กรระดับประเทศ ซึ่งต้องใช้วิธีตรวจมาตรฐานในการดูประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า เมื่อประกาศเพิ่มฟ้าทะลายโจรในบัญชียาหลักแล้ว ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเบิกจ่ายยาได้ ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจรเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ดี มีฤทธิ์ต้านไวรัส สำหรับรักษาไข้หวัดธรรมดาและอาการท้องเสียที่ไม่มีติดเชื้อ แต่ห้ามรับประทานเกิน 5 วันในทุกกรณี เพราะต้องระวังผลข้างเคียง ส่วนกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19 ยังต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด และหากติดเชื้อต้องเข้ารับการรักษและอยู่ในการดูแลของแพทย์ เพื่อให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายยา นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสที่อยู่ในระหว่างการศึกษา เช่น กระจับปี่ อยู่ในขั้นตอนการเริ่มใช้รักษาในผู้ป่วยโควิด 19 ในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อคุ้ระดับยาที่เหมาะสมและศึกษาผลข้างเคียง ส่วนสมุนไพรอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่างทดลองในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ชิง กัญชา พลุควา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน้า

-กรมการแพทย์ เผยความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อและขีดความสามารถบุคลากร สามารถรองรับผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนสูงสุด 10,000 คนต่อวัน ย้ำว่า การฉีดวัคซีนเป็นทางออกที่ดีที่สุด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ เผยแนวทางการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 แนะนำควรฉีดวัคซีนลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, thebangkokinsight)

-บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตันภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 (VITT) ซึ่งจะแสดงอาการหลังได้รับวัคซีนประมาณ 4-30 วัน เพื่อให้ความมั่นใจแก่ประชาชนทุกคนในการเข้ารับวัคซีนโควิด 19 จะได้รับการดูแลเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, nationtv.)

-การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผย จุดฉีดวัคซีนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาตาพุดคอมเพล็กซ์จะพร้อม 9 มิ.ย. โดยวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คาดได้ฉีดเดือน ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น)

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนอยู่ในโควต้าที่ตกลงแล้ว 67 ล้านเข็ม ประกอบด้วย 1.Sinovac 6 ล้านเข็ม 2.AstraZeneca 61 ล้านเข็ม นายกฯ ได้ลงนามสั่งวัคซีนอีก 33 ล้านเข็ม จาก Johnson & Johnson 25 ล้านเข็ม Sinovac 8 ล้านเข็ม รวมเป็น 100 ล้านเข็ม ซึ่งอาจฉีดได้เกิน 50 ล้านคน เพราะวัคซีน Johnson & Johnson ฉีดเพียงเข็มเดียว และยังมีวัคซีนบริษัทต่างๆ เช่น Pfizer Moderna Sinopharm เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็วัคซีนสำรองใช้ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ของต้นปี 2565 ได้ด้วย

-ที่ประชุมสมาคมรพ.เอกชน กำหนดราคาวัคซีนโมเดอร์นาพร้อมค่าบริการเท่ากันทุกแห่งในราคาเข็มละ 1,900 บาท รวม 2 เข็มครบ 3,800 บาท โดยสั่งซื้อผ่านอก. 10 ล้านโดส คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบล็อตแรกได้ภายในเดือนต.ค.นี้ 4 ล้านโดส และอีก 1 ล้านโดสช่วงต้นปี 2565 ที่เหลืออีก 5

ประเด็นข่าว

ล้านโดสจะทยอยส่งต่อไป

-รมว.การท่องเที่ยวฯ ฉีดวัคซีนกลุ่มนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวงการกีฬา เริ่ม 7 มิ.ย. 2564 เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กทม. โดยร่วมกับรพ.สมิติเวช ฉีดได้อย่างน้อยวันละ 600 โดส

-ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในกทม. ที่ลงทะเบียนผ่านโครงการ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย" ณ จุดบริการฉีดวัคซีนนอกรพ. ม.หอการค้าไทย และกล่าวว่า กทม.เปิดจุดฉีดวัคซีนนอกรพ. 25 จุดพร้อมกัน โดย 7-14 มิ.ย. จะฉีดได้จุดละ 500 คน/วัน รวม 12,500 คน/วัน หลังจาก 14 มิ.ย. สามารถฉีดได้ถึง 70,000 คน/วัน โดยเป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกาทั้งหมด เนื่องจากภูมิคุ้มกันขึ้นเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-เว็บไซต์บิสซิเนส อินไซเดอร์ รายงานผลการศึกษาที่เผยแพร่บนคลังเอกสารวิชาการแพทย์ออนไลน์ medRxiv ระบุว่า หญิงวัย 36 ปี ในแอฟริกาใต้ที่มีเชื้อเอชไอวี ได้ติดเชื้อโควิด 19 นานกว่า 7 เดือน ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวไวรัสโควิด 19 ในร่างกายได้เกิดการกลายพันธุ์ถึง 32 ครั้ง หากพบกรณีเช่นนี้เพิ่มมากขึ้น เป็นไปได้ว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อสายพันธุ์ใหม่ได้ง่ายเพราะเชื้อโควิด 19 อยู่ในร่างกายของผู้ป่วยได้นานขึ้น

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

เตือนพิษเห็ดป่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., bluechipthai, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังการซื้อหรือเก็บเห็ดป่ามาปรุงอาหารในช่วงหน้าฝน หากไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดที่รับประทานได้ไม่ควรซื้อหรือเก็บมาปรุงอาหาร เห็ดพิษที่เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตส่วนใหญ่คือ เห็ดระโงกพิษ/เห็ดระโงกหิน/เห็ดระงาก/เห็ดไข่ตายซาก นอกจากนี้ ยังมีเห็ดถ่านเลือด มีพิษต่อระบบทางเดินอาหารและกล้ามเนื้อ ทำให้ตับไตวาย รวมถึงเห็ดเมือกไครเหลืองที่ประชาชนมักสับสนกับเห็ดขิง ซึ่งชนิดที่เป็นพิษจะมีเมือกปกคลุมและมีสีดอกเข้มกว่า สังเกตด้วยตาเปล่ายาก ทั้งนี้ ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ทดสอบพิษของเห็ด เช่น ต้มเห็ดพิษกับข้าว/หอมแดงแล้วจะทำให้ข้าวเปลี่ยนสี หรือจุ่มขี้เถ้า/ตะเกียบเงิน เครื่องเงิน แล้วจะทำให้เงินดำ ไม่เป็นความจริง หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียหลังกินเห็ด อย่ากระดุนให้อาเจียน เพราะอาจทำให้เกิดแผลในคอ ให้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดโดยละเอียด

แพทย์ใช้ทุนโดดตึกฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, kapook

-สภ.เมือง จ.สระแก้ว รับแจ้งมีคนตกจากอาคารหอพักแพทย์ ชั้น 8 ในรพ.สระแก้ว เสียชีวิต ตรวจสอบยังที่เกิดเหตุพบร่าง นพ.ประวีณ ลีลาเกรียงศักดิ์ อายุ 24 ปี ภูมิลำเนากทม. แพทย์ประจำรพ. เจ้าหน้าที่จึงรีบนำส่งรพ.แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นแพทย์จบใหม่จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ เพิ่งมาประจำที่รพ.ได้ 7 วัน เคยปรึกษาเพื่อนแพทย์ด้วยกันว่าเครียดเรื่องดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งถือเป็นงานหนัก และยังปรับทุกข์กับแม่ซึ่งเป็นแพทย์ว่าเครียดจนถึงขั้นซึมเศร้า จึงอาจเป็นสาเหตุให้ก่อเหตุดังกล่าว ญาติไม่ติดใจสาเหตุการตาย จึงมอบศพให้ไปดำเนินการทางศาสนาต่อไป